

Số: 659/BC-LĐLĐ

Lai Châu, ngày 15 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO

### Hoạt động công tác Công đoàn quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

#### I. TÌNH HÌNH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Trong quý đại đa số đoàn viên, CCVCLĐ có việc làm, đời sống ổn định; luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Đoàn viên, CCVCLĐ phấn khởi nhận được sự quan tâm hỗ trợ quà Tết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và các Doanh nghiệp; ngay từ những ngày đầu năm mới đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước mừng Đảng, mừng Xuân do UBND tỉnh, tổ chức công đoàn phát động; tuy vậy giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn cao nhất là trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão đã ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận đoàn viên, người lao động. Thu nhập bình quân, khối HCSN 6.300.000đ/người/tháng, khối SXKD 6.400.000đ/người/tháng.

CNVCLĐ mong muốn Đảng, Nhà nước quyết liệt chỉ đạo việc phục hồi phát triển kinh tế để Doanh nghiệp, người lao động có việc làm ổn định, tiền lương được cải thiện, đảm bảo nhu cầu đời sống sinh hoạt; các chế độ chính sách về BHXH, BHYT được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn; CNVCLĐ khó khăn, thu nhập thấp được Nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, xây nhà ở ổn định đời sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I

##### 1. Kết quả đạt được

Căn cứ Thông báo định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn; Quyết định số 5581/QĐ-TLĐ ngày 11/11/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Chương trình số 03/CTr-BCH ngày 18/01/2023 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Chương trình công tác Công đoàn năm 2023; LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình công tác công đoàn và giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 đến 11/11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

### ***1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn***

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao về công tác chỉ đạo Đại hội: Ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội công đoàn tỉnh; đã chuẩn bị xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo xin chủ trương để tiếp tục thực hiện theo quy trình; Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra đảm bảo theo quy định; đã dự và chỉ đạo 03 CĐCS đại hội điểm trực thuộc LĐLĐ Thành phố, Sìn Hồ và Phong Thổ; đã có 65/ 782 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội; tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị trình đại hội XIII công đoàn tỉnh đảm bảo theo kế hoạch.

### ***1.2. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động***

Các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; không có tình trạng người lao động khiếu nại thắc mắc về chế độ chính sách.

- Triển khai Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ, ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Qua triển khai toàn tỉnh không có đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

- Đã tích cực tham gia ý kiến vào 17 dự thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; trong đó có dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) theo công văn số 5589/TLĐ-CSPL của Tổng LĐLĐ Việt Nam; công văn 1359/MTTQ-BTT của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

### ***1.3. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động***

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ được các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng; đã tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ quỹ “Xã hội công đoàn tỉnh”.

Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy-Xuân Gắn kết” năm 2023 tại xã Đào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và tại Thành phố Lai Châu; hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ nguồn tài chính công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp và nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp

với tổng số 2.747 suất quà, trị giá 1.535.400.000đ; phê duyệt triển khai 01 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với tổng số tiền 27 triệu đồng; hỗ trợ cho 01 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để sửa nhà với tổng số tiền 20 triệu đồng; hỗ trợ cho 16 gia đình đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo chữa trị dài ngày, bị tai nạn lao động, điều trị hiểm muộn và gia đình đoàn viên có con mắc bệnh chữa trị dài ngày với tổng số tiền 64 triệu đồng.

Đã triển khai xây dựng 01 nhà lưu trú cho đoàn viên tại CĐCS Trung tâm Y tế huyện Than Uyên; quy mô nhà cấp 4 gồm 05 gian khép kín 120m<sup>2</sup>; đảm bảo chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt cho 20 đoàn viên góp phần giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác cho đoàn viên từ nguồn quỹ xã hội công đoàn và các nguồn hỗ trợ khác.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh, nhân rộng mô hình “Quỹ tương hỗ Công đoàn”. Tính đến 15/3/2023 các CĐCS đã giúp đỡ cho 251 đoàn viên công đoàn và NLD có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi suất để phát triển kinh tế và giải quyết khó khăn của gia đình với tổng số tiền 3.031.150.000<sup>d</sup>. Thông qua mô hình này nhiều đoàn viên đã bớt khó khăn yên tâm công tác, lao động; mô hình được nhiều CĐCS tích cực hưởng ứng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đoàn viên các cấp công đoàn.

#### ***1.4. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động.***

Trong quý I/2023 các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và doanh nghiệp với gần 45.000 lượt đoàn viên, CCVCLĐ tham gia về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội đảng, đại hội công đoàn các cấp; về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu và Đại hội Công đoàn Việt Nam; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh và cấp ủy cùng cấp thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, CCVCLĐ.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường viết tin, bài về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn toàn tỉnh, nhất là các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLD nhân dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động thể dục thể thao, truyền truyền về Đại hội tuyên truyền về gương điển hình tiêu biểu trong hoạt động công đoàn... chất lượng các tin, bài tiếp

tục được nâng cao. Trong quý I đã có gần 80 tin, bài viết, phóng sự về hoạt động công đoàn trong tỉnh được đăng và phát trên các phương tiện báo chí của tỉnh, Tạp chí Lao động Công đoàn; Báo Lao động; Đài truyền thanh, truyền hình tại địa phương, tỉnh và cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh. Trang Fanpage Công đoàn Lai Châu và công đoàn cấp trên trực tiếp đã phát huy hiệu quả tích cực, truyền tải nhanh, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng, đại hội công đoàn các cấp; những việc làm mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn...; đồng thời tiếp nhận và xử lý, phản hồi các thông tin, phản ánh hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên, CCVCLĐ theo dõi và kết nối.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, hội thi, hội diễn, các hoạt động thể dục, thể thao nhân dịp Tết Nguyên đán, nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3... diễn ra sôi nổi tạo sân chơi lành mạnh, thu hút hàng nghìn lượt Đoàn viên tham gia. Tổ chức thành công giải bóng đá cho Đoàn viên, CNVCLĐ chào xuân năm 2023. Với 8 đội bóng và trên 100 cầu thủ tham gia; đặc biệt là hoạt động tuần lễ áo dài đã được đông đảo đoàn viên nữ hưởng ứng. Qua đó giữ gìn vẻ đẹp áo dài truyền thống của dân tộc.

### ***1.5. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ***

100% các cấp công đoàn đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội công đoàn các cấp gắn với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 và kỷ niệm 20 năm chia tách tỉnh Lai Châu.

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” giai đoạn 2. Tính đến ngày 14/3/2023 toàn tỉnh đã có 2412/2300 sáng kiến được cập nhật tham gia dự thi trên Cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam, đạt 105% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao cả 2 giai đoạn, hoàn thành chỉ tiêu Tổng giao trước 265 ngày.

Ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ IV, năm 2023; đôn đốc, tổng hợp, đăng ký thi đua năm 2023 của Khối, Cụm thi đua và của hệ thống công đoàn gửi Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh; đăng ký thi đua “Dân vận khéo” năm 2023; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong tham mưu thực hiện công tác Dân vận năm 2022; Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ, bằng khen cho 08 tập thể và 08 cá nhân. Đôn đốc đăng ký các công trình, sản phẩm, phần việc gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong quý I đã có 17 công

trình, đăng ký là công trình, sản phẩm, phần việc gắn biển chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban hành giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và nhân rộng mô hình "Quỹ tương hỗ Công đoàn"; Hướng dẫn tiêu chí khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lai Châu.

### ***1.6. Phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn***

Ban hành Nghị quyết của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Chương trình làm việc của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh năm 2023; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ, UBKT LĐLĐ tỉnh; ; dự thảo Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và giới thiệu cán bộ ứng cử trong các cơ quan trực thuộc LĐLĐ tỉnh Lai Châu.

Tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; kết quả, trong quý I thành lập mới 04 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước với tổng số 85 đoàn viên.

Giải thể 09 CĐCS khối doanh nghiệp, sáp nhập ghép thành 02 CĐCS khối doanh nghiệp theo cụm theo tinh thần Nghị quyết số 10/NQ-BTV ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (Khóa XII) về Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở ít đoàn viên.

Thực hiện quy trình, hoàn thiện hồ sơ trình Tổng Liên đoàn công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện quy trình, ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; bổ sung phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2023; Kế hoạch tập huấn cán bộ công đoàn năm 2023; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí năm 2023.

Trong quý I/2023, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, CĐVC đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ; hướng dẫn thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh và công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho trên 150 cán bộ công đoàn tham gia;

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và NLĐ”, các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Trong quý I, toàn tỉnh có hơn 300 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được học tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và chuyên môn, tay nghề, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Thường xuyên, chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh thực hiện cập nhật thông tin đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên qua hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên; đến 15/3/2023 có 766 CĐCS cập nhật cho 20.841 đoàn viên lên Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn đạt 90.6%.

Công tác vận động đoàn viên, CCVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp công đoàn quan tâm đẩy mạnh gắn với các hoạt động của tổ chức công đoàn. Trong quý, công đoàn các cấp đã giới thiệu 74 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; đã ban hành kế hoạch số 401/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về công tác Dân vận của tổ chức công đoàn năm 2023 để thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về Công tác Dân vận năm 2023.

### ***1.7. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn***

. Chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức năm 2023 cho LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Viên chức.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và của TLĐ.

11/11 UBKT công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra tài chính đồng cấp 11 cuộc; 01 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp tại tỉnh.

### ***1.8. Công quản lý tài chính, tài sản công đoàn.***

Công tác tài chính công đoàn đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của toàn hệ thống.

Triển khai thực hiện các quy định mới về công tác tài chính công đoàn đảm bảo kịp thời, đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tham gia tập huấn phần mềm mới về công tác tài chính của TLĐ; tăng cường đôn đốc thu kinh phí,

đoàn phí công đoàn; công tác quản lý, thu chi quỹ xã hội công đoàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Tiếp tục hoàn thiện quyết toán giai đoạn I nhà thi đấu thể dục, thể thao LĐLĐ tỉnh trình Tổng Liên đoàn phê duyệt; phối hợp với đơn vị tư vấn báo cáo kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2 trình Tổng Liên đoàn phê duyệt.

Kịp thời Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ Đại hội cho 11/11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở từ nguồn Tổng Liên đoàn cấp.

Chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện quyết toán tài chính công đoàn năm 2022; chuẩn bị giao dự toán năm 2023 cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

## **2. Hạn chế và nguyên nhân**

### **2.1. Hạn chế**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ nhất là công tác chỉ đạo tổ chức đại hội CĐCS của Ban Chấp hành công đoàn một số đơn vị chưa sâu, chưa tích cực, toàn diện.

### **2.2. Nguyên nhân**

Một số cán bộ công đoàn các cấp năng lực, kinh nghiệm hoạt động có mặt hạn chế; chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

## **III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023**

1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, CCVCLĐ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn, Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh và cấp ủy cùng cấp thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, CCVCLĐ.

2. Các cấp Công đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tri số 04-TT/TU, ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ, ngày 03/3/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 328/KH-LĐLĐ ngày

04/4/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2023 - 2028; xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp công đoàn và đoàn viên; chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện, nhân sự của Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo đúng quy định; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, Chương trình hành động của cấp ủy Đảng các cấp thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW vào Văn kiện trình đại hội Công đoàn cấp mình đảm bảo phù hợp, sát với thực tiễn; hoàn thành Đại hội CĐCS trước ngày 31/5/2023; duyệt Đại hội cho 11/11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tại LĐLĐ Thành phố trong tháng 6/2023.

3. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; quan tâm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công đoàn; giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ; triển khai thực hiện Chương trình công tác Dân vận số 27/CTr-TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về Chương trình công tác Dân vận năm 2023; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tại các đơn vị đảm bảo thực chất, hiệu quả..

4. Quan tâm công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, hỗ trợ kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, phát huy vai trò của công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với công tác quản lý, cập nhật danh sách đoàn viên thông qua hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên; Làm tốt công tác kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp gắn công tác quy hoạch với sử dụng cán bộ được quy hoạch. Quan tâm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn nhất là cán bộ CĐCS các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

5. Các cấp công đoàn tiếp tục triển khai chương trình Phúc lợi nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và NLĐ. Thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn bao gồm lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị. Kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh



khó khăn; tổ chức có hiệu quả các chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”... Tiếp tục vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ “Xã hội Công đoàn tỉnh”; tích cực vận động CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; hoàn thành công trình nhà ở cho đoàn viên, người lao động tại CĐCS Trung tâm Y tế huyện Than Uyên; đây là công trình gắn biển chào mừng Đại hội công đoàn XIII tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2023-2028.

6. Tiếp tục duy trì và ký mới thỏa thuận hợp tác về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; sử dụng có hiệu quả quỹ “Xã hội Công đoàn tỉnh”; nguồn vốn từ “Quỹ quốc gia giải quyết việc làm” “Quỹ tương hỗ công đoàn” đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có các biện pháp đảm bảo an toàn nguồn vốn cho vay.

7. Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2023, các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lai Châu (15/4/1963-15/4/2023); 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023). Tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các chế độ chính sách cho người lao động và chủ sử dụng lao động tại các doanh nghiệp; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt, biểu dương, các Hội thi, Hội diễn, giao lưu có trọng tâm phù hợp với điều kiện của từng đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực tạo không khí vui tươi phấn khởi, tin tưởng trong CNVCLĐ.

8. Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” gắn với Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid- 19”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cuộc vận động cán bộ, công chức “Nói không với tiêu cực”; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả; động viên cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với “Năng xuất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đăng ký thực hiện các đề tài, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai các mô hình đã đăng ký, mô hình “Quỹ Tương hỗ Công đoàn” đảm bảo thực chất, hiệu quả để khuyến khích, nhân rộng. Làm tốt công tác sơ, tổng kết; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua.

9. Chỉ đạo các cấp công đoàn lựa chọn các công trình, sản phẩm, phần việc có ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động và xã hội để đăng ký thực hiện và gắn biển các công trình, sản

phẩm, phân việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

10. Kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

11. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười sáu (khóa XII): Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; sơ kết công tác thi đua; công tác kiểm tra, giám sát; tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

12. Tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua cụm Liên đoàn Lao động 7 tỉnh Biên giới phía Bắc năm 2023; sơ kết khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể năm 2023. Chỉ đạo các cấp tổ chức các hoạt động nhân Ngày gia đình Việt Nam; tổ chức nói chuyện chuyên đề; giao lưu gặp mặt gia đình đoàn viên tiêu biểu; tổ chức hội thi văn nghệ, thể thao gia đình.

13. Tiếp tục chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời các dấu hiệu vi phạm; giám sát kết luận sau kiểm tra. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT công đoàn các cấp; giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

14. Tập trung chỉ đạo thu tài chính công đoàn đảm bảo theo kế hoạch Tổng Liên đoàn giao; triển khai các hạng mục (giai đoạn 2) của nhà thi đấu thể dục thể thao LĐLĐ tỉnh theo kế hoạch. Tích cực vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các nhà hảo tâm, các đơn vị ủng hộ quỹ xã hội công đoàn tỉnh.

**Nơi nhận:**

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Đ/c Vũ Thị Giáng Hương - Trưởng BTG TLD;
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- LĐLĐ các huyện, TP, CDN, CĐVC;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thiện**